

CCPHC Public Health Emergency Order

Lệnh khẩn cấp từ trung tâm y tế cộng đồng Clay County

Bởi vì, sự tồn tại và lây lan của virus covid 19 đã dẫn đến tuyên bố đại dịch toàn cầu và việc cấp thiết cũng như hành động nhanh chóng để giảm khả năng phơi nhiễm với covid 19 đồng thời giảm sự lây lan của covid 19, và

Xét vì, virus covid 19 đã được xác nhận trong nhiều trường hợp ở trong và xung quanh khu vực thành phố Kansas, bao gồm cả quận lân cận Jackson county, MO với số lượng các trường hợp tăng nhanh mỗi ngày, và

Bởi vì, vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 một tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Clay County bởi ủy viên chủ tịch tại Clay County Jerry Nolte và,

Bởi vì, tôi Gary E. Zaborac, Giám đốc Trung Tâm Y Tế của Trung Tâm Y Tế cộng đồng Clay County và các cán bộ nhân viên y tế đã chỉ ra các điều kiện nói trên tạo thành mối đe dọa đối với sức khỏe, an toàn cũng như phúc lợi của cư dân Clay County và đưa ra tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong phạm vi của Chương 192 Đạo luật sửa đổi của MO và Phân khu 20, Chương 20 Bộ luật MO của các quy định nhà nước và pháp lệnh Của quận Clay County 205.05(8);

Cho nên, Hiện tại dưới quyền lực được trao cho tôi theo các quy định phù hợp của địa phương, tiểu bang và liên bang và các điều khoản cho phép khác Tôi, Gary E Zaborac, giám đốc Trung Tâm Y Tế của Trung Tâm Y Tế cộng đồng Clay County và cán bộ nhân viên y tế đưa ra yêu cầu như sau:

- Không tụ tập đám đông có từ 10 người trở lên tham gia(kể cả trong nhà hay ngoài trời). Ngoài trừ các trường hợp bao gồm các cơ quan chức năng của chính phủ và tư pháp, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tạp hoá, các nhà thuốc, các hoạt động kinh doanh tư nhân, các hoạt động dựa trên tôn giáo và đức tin, đám cưới và đám tang.
- Rằng tất cả các nhà hàng, cơ sở ăn uống, quán bar, quán rượu, câu lạc bộ và rạp chiếu phim trong quận đều được lệnh đóng cửa cho cộng đồng , ngoại trừ bất kỳ cơ sở nào có thể cung cấp thức ăn bên lề đường, lái xe qua hay phục vụ thức ăn và đồ uống bằng phương thức giao hàng. Trong đó tất cả các lĩnh vực, các cơ sở phải tuân theo hướng dẫn do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh(CDC) cung cấp và các biện pháp cách li xã hội và kiểm soát nhiễm trùng.

Lệnh này được ban bố vào ngày 18 tháng 3 vào lúc 12:01 am, năm 2020.

Lệnh này sẽ hết thời hạn sau 14 ngày trừ khi tôi gia hạn thêm.